

Kí gửi: UBND xã Đức Lân

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
XÃ ĐỨC LÂN

Số: 07/KH-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đức Lân, ngày 20 tháng 4 năm 2023

KẾ HOẠCH

Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND xã giữa năm 2023

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH- HĐND ngày 10/01/2023 của HĐND xã về công tác của Hội đồng nhân dân xã Đức Lân năm 2023;

Thường trực HĐND xã xây dựng Kế hoạch tiếp xúc cử tri (TXCT) của đại biểu HĐND xã trước kỳ họp giữa năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp xúc cử tri nhằm duy trì mối liên hệ giữa đại biểu HĐND xã với cử tri tại các đơn vị bầu cử; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện cho đại biểu HĐND thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri với HĐND và các cơ quan hữu quan; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND đã ban hành.

2. Yêu cầu

Tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND được thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, công khai, bảo đảm đúng thời gian, trình tự theo quy định của pháp luật.

Các đại biểu HĐND xã cần ưu tiên dành thời gian, tâm huyết cho hoạt động tiếp xúc cử tri; chủ động trong việc tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với HĐND xã tại kỳ họp giữa năm.

Các đơn vị tổ chức tiếp xúc cử tri tạo điều kiện thuận lợi để các cử tri tham dự cuộc tiếp xúc và phát biểu ý kiến, kiến nghị của mình với đại biểu HĐND xã.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TIẾP XÚC CỬ TRI

1. Nội dung

Ban Thường trực UBMTTQVN xã chủ trì hội nghị, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần đại biểu, thông báo chương trình, nội dung hội nghị và cử thư ký ghi biên bản hội nghị.

Đại biểu HĐND xã báo cáo tóm tắt với cử tri về:

Báo cáo tình hình hoạt động của Thường trực HĐND xã 5 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng cuối năm 2023.

Báo cáo tình hình phát triển KT-XH xã 5 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ còn lại năm 2023.

Báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri cuối năm 2022.

Cử tri phát biểu ý kiến.

Đại diện UBND xã và các ngành chuyên môn trả lời, giải đáp thắc mắc các kiến nghị hoặc tiếp thu để trả lời đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền bằng văn bản trong lần tiếp xúc cử tri gần nhất.

Đại biểu HĐND xã phát biểu tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ban Thường trực UBMTTQVN xã kết thúc hội nghị.

2. Hình thức

Căn cứ vào số lượng đại biểu HĐND xã được bầu tại địa bàn các thôn, tất cả đại biểu HĐND xã tham gia buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử, nếu đại biểu nào vắng mặt phải báo cáo lý do.

Căn cứ kế hoạch tiếp xúc cử tri của Thường trực HĐND xã, Thường trực UBMTTQVN xã phối hợp UBND xã chỉ đạo BCT Mặt trận thôn, Trưởng thôn tạo mọi điều kiện tổ chức cho đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri và thông báo để cử tri biết và tham gia.

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ

1. Thành phần

Đại biểu HĐND xã trúng cử trên địa bàn từng thôn.

Đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, các ngành, hội đoàn thể xã, thôn.

Cử tri thuộc đơn vị bầu cử (do BCTMT thôn mời).

2. Thời gian

Từ ngày 23/5/2023 đến ngày 26/5/2023 (Mỗi thôn 01 buổi, có thông báo thời gian, địa điểm TXCT kèm theo).

3. Địa điểm

Ban Thường trực UBMTTQVN Việt Nam xã thống nhất với BCTMT thôn sắp xếp, bố trí địa điểm cụ thể, đảm bảo điều kiện để cử tri tham gia tiếp xúc.

4. Kinh phí

Chi hỗ trợ điếm tiếp xúc cử tri:

$$500.000đ/ \text{địa điếm} \quad \times \quad 04 \text{ điếm} \quad = \quad 2.000.000đ$$

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng HĐND & UBND xã chuẩn bị các nội dung báo cáo có liên quan gửi cho đại biểu HĐND xã để phục vụ tại buổi TXCT.

2. Ban Thường trực UBMTTQVN xã chủ trì và phối hợp với Trưởng BCT Mặt trận, Trưởng các thôn và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt các cuộc TXCT; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi cho Thường trực HĐND xã; phân loại tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của các

